

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021, nhằm huy động sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh chung sức, đồng lòng vào cuộc ưu tiên tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, tập trung ngăn chặn, đẩy lùi và kiểm soát dịch COVID-19, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Phát huy tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của nhân dân.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò và ý nghĩa của phong trào thi đua đối với mọi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn nhất. Khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, yêu quê hương và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; sự năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong mọi nhiệm vụ; người người, nhà nhà cùng nhau thi đua tạo không khí sôi nổi và rộng khắp trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát tốt dịch COVID-19, vừa khôi phục sản xuất,

phát triển kinh tế - xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu:

- Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu đã xác định trong Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 25/12/2020 và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong năm 2021 và giai đoạn 2020 - 2025, đảm bảo vừa chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh năm 2021 và các năm tiếp theo. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và vận động các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng mạnh mẽ công tác phòng, chống dịch bệnh trên tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ cùng nhau vượt qua khó khăn, góp phần sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

- Phong trào thi đua phải triển khai sâu rộng, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức cụ thể nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch; đặc biệt lưu ý trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nội dung, hình thức tuyên truyền phải theo ngôn ngữ của chính người đồng bào vùng đó. Đối với nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cần nêu rõ nguy cơ nếu không chấp hành thì sẽ gây hậu quả đến tính mạng. Phát hiện, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, chung tay phòng, chống dịch bệnh.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành địa phương, cơ quan, đơn vị phải đề cao vai trò, trách nhiệm, tất cả vì lợi ích của quốc gia và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống dịch. Tăng cường công tác chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc và tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương và xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm trong công tác phòng, chống dịch theo thẩm quyền và đúng quy định theo pháp luật. Thường xuyên theo dõi, phát hiện, khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch tạo sự lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng, xã hội.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG THI ĐUA

1. Phạm vi, đối tượng thi đua:

- Phạm vi: Trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đối tượng: Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; công chức, viên chức, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân ngoài tỉnh tự nguyện tham gia phong trào thi đua.

2. Nội dung thi đua:

a) Đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm, năng động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết. Đồng thời, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và mở rộng thị trường để tiêu thụ sản phẩm nông sản cho người dân, doanh nghiệp, sớm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo nguồn lực để tập trung chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống của nhân dân, đặc biệt là người có công, người có hoàn cảnh khó khăn,... góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đã đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

b) Toàn hệ thống chính trị tiếp tục tập trung vào công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay, nhưng không xem nhẹ các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện “mục tiêu kép”. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh và của các địa phương.

c) Triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp, giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia chống dịch, thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Chính phủ và của các cấp chính quyền, đặc biệt khi thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng cường “4 tại chỗ”, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

d) Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định các biện pháp, giải pháp tổng thể, đồng bộ, linh hoạt, kịp thời trong phòng, chống dịch để đạt hiệu quả cao nhất. Các lực lượng chống dịch tuyến đầu: Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên y tế, quân đội, công an, nhà báo, đội tình nguyện, Tổ công tác COVID-19 cộng đồng... tiếp tục thi đua, thể hiện ý chí “chân cứng đá mềm”, tận tâm, tận lực phục vụ đồng bào; đồng thời, phải bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch.

đ) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, áp dụng đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch; kiểm soát tốt tình hình, có các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó trong mọi tình huống; đồng thời có biện pháp, giải pháp phù hợp để giữ vững và mở rộng vùng xanh trong phòng, chống dịch bệnh.

e) Các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, cùng đồng lòng, đoàn kết, thể hiện ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần và sức mạnh cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; thi đua phòng, chống dịch, duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh, chăm lo việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động.

g) Đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và lực lượng tuyến đầu chống dịch; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động vượt qua khó khăn trong đại dịch.

h) Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người qua lại khu vực biên giới; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình đại dịch để gây rối, chống phá.

i) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chống dịch, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, dạy học qua hình thức trực tuyến, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn phương tiện để có điều kiện học tập trực

tuyên. Chú trọng định hướng công tác tuyên truyền, nhất là các mô hình tiêu biểu vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả, những cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch để nhân rộng những giá trị tốt đẹp nhất của từng cá nhân, tập thể và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, tạo sức lan tỏa rộng khắp, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin tất thắng vào “cuộc chiến” chống đại dịch của đất nước.

k) Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, biện pháp, giải pháp phòng chống dịch bệnh để người dân hiểu, tin tưởng, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp triển khai; tiếp tục phổ biến để nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, những gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, hội nhập; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp với từng đối tượng cụ thể về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và những yêu cầu nghiêm ngặt trong phòng, chống đại dịch để nâng cao nhận thức, ý thức người dân; cổ vũ mỗi người dân thi đua chấp hành tốt các quy định của chính quyền các cấp; phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”.

III. TIÊU CHÍ THI ĐUA, HÌNH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chí thi đua khen thưởng:

a) Các sở, ban, ngành địa phương thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu trong công tác đã được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Năng động, sáng tạo, theo dõi sát diễn biến trong tỉnh, khu vực và cả nước để chủ động phân tích, đánh giá, dự báo và đề ra các biện pháp, giải pháp tổng thể, đồng bộ, tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chủ động chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực được giao để phòng, chống dịch có hiệu quả.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể thi đua đồng hành cùng UBND tỉnh và các ngành, các địa phương trong công tác phòng, chống COVID-19, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, giám sát và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

c) Các lực lượng chống dịch ở tuyến đầu: Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên y tế, quân đội, công an, nhà báo, đội tình nguyện, tổ phòng, chống COVID cộng đồng... tiếp tục thi đua, thể hiện ý chí “chân cứng đá mềm”, nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái, tận tâm, tận lực với công việc, phục vụ nhân dân; đồng thời phải có biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

d) Các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, cùng đồng lòng, đoàn kết, thể hiện ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức thi đua vừa chống dịch, vừa duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh, hạn chế việc đứt gãy chuỗi cung ứng và sản xuất; đồng hành cùng địa phương phòng, chống đại dịch COVID-19, chăm lo việc làm, đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động.

đ) Các tầng lớp nhân dân thi đua chấp hành tốt các quy định của chính quyền về phòng, chống dịch, nhất là những nơi phong tỏa, cách ly, phải thực hiện nghiêm ngặt người cách ly với người, ai ở đâu thì ở đó để ngăn chặn nguồn lây; mỗi người dân phải hành động có trách nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, góp phần sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch bệnh.

e) Các cơ quan truyền thông, báo chí thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thông tin tới người dân một cách kịp thời, chính xác, hiệu quả về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần tạo niềm tin, tạo đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức và sự chủ động của người dân trong phòng, chống dịch.

2. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng:

a) Hình thức khen thưởng:

- Huân chương Lao động;
- Huân chương Bảo vệ Tổ quốc;
- Huân chương Chiến công;
- Huân chương Dũng cảm;
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Giấy khen của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đoàn thể, doanh nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

b) Tiêu chuẩn khen thưởng:

- Việc đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng tặng thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch hoặc có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết; có ý tưởng sáng tạo; tham gia tuyên truyền, cổ vũ, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch (được lựa chọn trong số các tập thể và cá nhân đặc biệt xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng nêu gương lan tỏa trên địa bàn tỉnh, khu vực và toàn quốc), theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Đề tặng thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch hoặc có đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết; có ý tưởng sáng tạo; tham gia tuyên truyền, cổ vũ, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh, có phạm vi ảnh hưởng, nêu gương, lan tỏa trong toàn tỉnh.

- Giấy khen của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Đề tặng thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tiễn công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, quyết định khen thưởng cho phù hợp.

IV. THỦ TỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

1. Trên cơ sở đối tượng, tiêu chuẩn nêu trên, các sở, ban, ngành, các đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn xét chọn, khen thưởng và đề nghị khen thưởng theo nguyên tắc “Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì cấp đó có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý”. Kịp thời thực hiện biểu dương, khen thưởng không đợi đến hết dịch mới thực hiện khen thưởng.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Hồ sơ gửi về Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tỉnh) tổng hợp hồ sơ và tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tỉnh xét, đề nghị khen thưởng theo quy định.

3. Khi có đủ hồ sơ và đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn, thành tích theo quy định, Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tỉnh) lập thủ tục trình khen thưởng cho các tập thể và cá nhân, qua Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ (số 10 Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột).

4. Về kinh phí khen thưởng thực hiện theo Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hiện hành và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

5. Việc đề nghị khen thưởng thực hiện theo trình tự thủ tục đơn giản (theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ), gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị (kèm theo danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng);
- Bản tóm tắt thành tích của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp, trong đó ghi rõ hành động, thành tích, công trạng để đề nghị khen thưởng;
- Đối với hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước khen thưởng (7 bộ, bản chính); Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 02 bộ;

6. Khi có kết quả khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tổ chức trao thưởng ngay cho các tập thể, cá nhân đề động viên, khích lệ kịp thời.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ nội dung thi đua tại Kế hoạch này và đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng quản lý cụ thể để ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhằm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực và khả năng cho công tác phòng, chống dịch và thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao. Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua phải xác định nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực và biện pháp tổ chức thực hiện có tính khả thi cao, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, quyết tâm cao hơn nữa trong hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua. Văn bản phát động phong trào thi đua gửi về Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh) và Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh) **trước ngày 15/10/2021** để tổng hợp theo dõi.

Đối với các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố, khi xây dựng Kế hoạch triển khai phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nội dung tiêu chí thi đua tại Kế hoạch này; đồng thời, chú trọng chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sau:

a) Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh).

- Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp, giải pháp phù hợp, hữu hiệu; nhất là, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất với Bộ Y tế để bổ sung nguồn vắc-xin cho tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đảm bảo đúng quy định, để sớm kiểm soát, khống chế dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch tại các địa phương có nguy cơ cao và các địa phương tiếp giáp với tỉnh trong khu vực để kịp thời có phương án phòng, chống dịch từng cấp độ trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; đảm bảo giữ vững và mở rộng vùng xanh an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Chủ động chuẩn bị các nguồn nhân lực y, bác sỹ, trang thiết bị, phương tiện vật tư y tế, thuốc, phác đồ điều trị COVID-19... đảm bảo ứng phó các tình huống.

- Tiếp tục kêu gọi, vận động toàn bộ hệ thống y tế công - tư, các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, các chuyên gia, nhân viên y tế đang làm việc và đã nghỉ hưu, các lương y, giảng viên, sinh viên tại các trường đào tạo, dạy nghề thuộc khối thiết bị sức khỏe, đăng ký tham gia vào các hoạt động chống dịch của tỉnh Đắk Lắk.

- Phối hợp với Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) tham mưu UBND tỉnh sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và đề nghị khen thưởng phù hợp với tình hình diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo kinh phí kịp thời phục vụ cho công tác trong phòng, chống COVID-19 của tỉnh theo đề xuất của Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan, trong việc bố trí kinh phí và hình thức mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị, để đảm bảo kịp thời trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch. Tham mưu cân đối và bố trí kinh phí khen thưởng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

c) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí và các đơn vị liên quan xây dựng đề cương và tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng về vai trò, trong phòng, chống dịch COVID-19 (bằng Tiếng Việt, tiếng đồng bào dân tộc thiểu số). Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Máy tính cho em”, dạy học qua hình thức trực tuyến, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu điều kiện học tập trực tuyến. Phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý đấu tranh ngăn chặn tin giả, tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, đồng thời xử nghiêm các hành vi vi phạm về thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong phong trào thi đua phòng, chống dịch COVID-19 để tạo sức lan tỏa rộng khắp trong toàn dân trên địa bàn tỉnh.

d) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tập trung thực hiện kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh. Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, nhất là người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, nắm chắc đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh, kịp thời hỗ trợ, đặc biệt là “*Không để dân thiếu ăn, thiếu mặc, không bỏ sót người dân gặp khó khăn*”.

đ) UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tập trung thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa thực hiện phòng chống dịch có hiệu quả; vừa có biện pháp, giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo an sinh xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo.

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh; huy động tối đa sự tham gia của cả hệ thống chính trị tại cơ sở và lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng, tổ tự quản, các đoàn viên, hội viên, nhất là đoàn viên thanh niên tình nguyện, cựu chiến binh,... để vừa phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vừa giảm tải cho lực lượng chính quy, lực lượng tuyến đầu trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Tiếp tục đẩy

manh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp để toàn dân nâng cao ý thức tự giác, tự nguyện và chủ động tham gia phòng, chống dịch, tự bảo vệ mình, gia đình và bảo vệ an toàn từng cơ quan, đơn vị, thôn, buôn, tổ dân phố; xã, phường, thị trấn và các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo giữ vững và mở rộng vùng xanh an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

- Đối với những địa bàn thực hiện giãn cách phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ triệt để các biện pháp áp dụng về giãn cách và kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc chấp hành của người dân trong khu vực thực hiện giãn cách; đồng thời, phải đặc biệt lưu ý, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn trong thời gian giãn cách, lưu ý hỗ trợ người không có điều kiện, thiếu lương thực, thực phẩm, người “yếu thế”, người “lang thang cơ nhỡ”... Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn, tăng cường kết nối thị trường để tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân và doanh nghiệp.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp, phân công nhiệm vụ, cụ thể cho các thành viên trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch theo từng địa bàn dân cư; thường xuyên theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo UBND cấp xã, Tổ công tác Covid-19 cộng đồng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch đối với người dân ở nơi đang thực hiện giãn cách, phong tỏa, các trường hợp cách ly tại nhà, người đi, về từ vùng dịch, người nhập cảnh trái phép.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị, xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp:

Chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"; chú trọng vận động nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch; nghiêm túc, tự giác thực hiện khai báo y tế đầy đủ, trung thực, thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ nhiễm; phát động toàn dân nâng cao ý thức và tăng cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe theo khuyến cáo của ngành y tế; tiếp tục có biện pháp, giải pháp huy động các nguồn đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân trong và ngoài tỉnh theo tinh thần huy động sức mạnh toàn dân và công khai minh bạch, khách quan

trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí và trang thiết bị, vật tư y tế... do các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ.

3. Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh):

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. Phối hợp với Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tỉnh) tham mưu cho UBND tỉnh sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; đánh giá bình xét, suy tôn, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng và cấp có thẩm quyền khen thưởng đảm bảo kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID - 19” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. /*ĐUC*

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Ban TĐKT Trung ương;
- Cụm TĐ duyên hải Miền Trung;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị thuộc Cụm, Khối thi đua của tỉnh;
- Các CQ Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
- Lưu: VT, TH (ĐUC- 21b).

(để báo cáo)



CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Nghị